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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 

Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stöðu 

innritunar í frístundaheimili 

Á fundi skóla- og frístundaráðs, 26. ágúst 2024, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins:  
 

Hver er staða biðlista á frístundaheimilum borgarinnar? 
 

Svar: 
Þann 4. september 2024 voru 1.156 börn enn á biðlista að komast að í frístundaheimili og 
sértækar félagsmiðstöðvar.  2.893 börn hafa þegar hafið vistun, þar af eru 2.509 börn komin 
með fulla vistun en 384 sem hafa einungis fengið úthlutað hlutavistun.  

Verið að vinna hörðum höndum að ráðningum inn í frístundaheimilin og sértæku 
félagsmiðstöðvarnar. Eftir því sem tekst að manna er fleiri börnum boðin vistun. Fyrst þeim 
börnum sem eru í fyrsta bekk og svo koll af kolli.  97% frístundaheimilanna hafa náð 
umbeðinni vistun barna í 1. bekk, 70% í 2. bekk en fæst í 4. bekk eða 7% 
frístundaheimilanna.  

 


